

- สำเนา -

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒

วัน จันทร์ ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

.....

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายนิवास วิโย	ประธานสภาฯ	นิवास วิโย
๒	นายสวรรค์ จันทร์โคตร	รองประธานสภาฯ	สวรรค์ จันทร์โคตร
๓	นายพันธ์ จันทาประดิษฐ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	ลากิจ
๔	นายคำเก็ง โคตรหานาม	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	คำเก็ง โคตรหานาม
๕	นางมลิ สุดา	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	มลิ สุดา
๖	นายบุญตา ลาวัลย์	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	ลาป่วย
๗	นายสง่า คมกล้า	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	สง่า คมกล้า
๘	นายศุภชัย สุดา	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	ลากิจ
๙	นายสนธยา แพงโคตร	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	สนธยา แพงโคตร
๑๐	นางชลธิ์ พันธุ์อ่อน	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	ชลธิ์ พันธุ์อ่อน
๑๑	นายทินกร พานิชชา	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	ทินกร พานิชชา
๑๒	นายทองมี ทองขาว	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	ทองมี ทองขาว
๑๓	นายสมพงษ์ สอนเผือก	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	สมพงษ์ สอนเผือก
๑๔	นายสอนศิริ ศรีผักผ่อง	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	สอนศิริ ศรีผักผ่อง
๑๕	นางสาววาทีณี จันท์เต็มดวง	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	วาทีณี จันท์เต็มดวง
๑๖	นายสุวรรณ์ พันทะสา	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	สุวรรณ์ พันทะสา
๑๗	นางสาวพรพิศ แสงโพธิ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	พรพิศ แสงโพธิ์
๑๘	นายสมร ทองยาน	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	ลากิจ
๑๙	นายประวัติ วันเวช	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	ประวัติ วันเวช
๒๐	นายประเทือง สุทธิอาคาร	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑	ลาป่วย
๒๑	นางเพ็ญศรี ศรีวรสาร	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑	เพ็ญศรี ศรีวรสาร
๒๒	นางคำเผย งามะพันธ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒	ลากิจ
๒๓	นายวันรบ ดวงดาว	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒	วันรบ ดวงดาว

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเจียมจิตร นาศรีทม)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๒๔	น.ส.พัชราพรรณ ศิลพูน	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓	พัชราพรรณ ศิลพูน
๒๕	นางสมหมาย คล่องดี	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓	สมหมาย คล่องดี
๒๖	นายโสภณ แพงสาร	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔	โสภณ แพงสาร
๑๗	นายสุนทร สุรินพา	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕	สุนทร สุรินพา
๒๘	นายนคร ชมภูแสง	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕	นคร ชมภูแสง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเจียมจิตร นาคีรัมย์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ผู้มาประชุม ๒๓ คน
ผู้ไม่มาประชุม ๕ คน (นายบุญตา ลาวัลย์ ส.อบต.หมู่ ๒ ลาป่วย, นายประเทือง สุทธิอาคาร
ลาป่วย, นายศุภชัย สุตา ส.อบต.หมู่ ๓ ลากิจ, นายสมร ทองยาน
ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๔ คน ส.อบต.หมู่ ๑๐ ลากิจและนางคำเผย ถามะพันธ์ ส.อบต.หมู่ ๑๒ ลากิจ)

เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิवास วิโย ประธานสภา อบต.โพธิ์หมากแข้ง กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐)

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณาสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณาใหม่

๖.๑ การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๐
(ระหว่าง เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐)

ข้อกฎหมาย

๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
หน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ประธานสภาฯ
นายกอบต.โพธิ์หมากแข้ง

ขอเชิญนายกอบต.โพธิ์หมากแข้งเสนอต่อที่ประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีการรายงานผลการติดตามประเมินผลอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ในการประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินการตามแผนฯ และได้เสนอรายงานผลต่อนายกอบต.โพธิ์หมากแข้งแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบฯจึงขอเสนอรายงานผลการประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามเอกสารผลการติดตามประเมินผลที่แจกให้ท่านสมาชิกทุกท่านพิจารณา และขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้นำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดเอกสารผลการติดตามประเมินผลแผนฯ

นายฤทธิกรณ์ กมล
นักวิเคราะห์ฯ

นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานผลการติดตามประเมินผลการพัฒนา ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง พร้อมทั้งอธิบายนำเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดต่อที่ประชุม (ในรูปแบบการนำเสนอพาวเวอร์พอย) ตลอดจนอธิบายรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการติดตามประเมินผล ต่อที่ประชุมสภาฯ

ประธานสภาฯ

มีท่านใดต้องการอภิปราย สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ (ไม่มี)

มติที่ประชุม

รับทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๐)

(นางสาวเจียมจิตร นาศรีทม)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

๖.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประธานสภาฯ
นายกอบต.โพธิ์หมากแข้ง

ขอเชิญท่านนายกอบต.โพธิ์หมากแข้ง เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ
อำเภอบึงโขงหลงได้มีหนังสือแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สธ.) โดย
จังหวัดบึงกาฬได้แจ้งให้อำเภอบึงโขงหลง แจ้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมัครเข้าร่วมโครงการฯอย่างน้อยอำเภอละ๑ท้องถิ่น ในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
ในส่วนของ อบต.โพธิ์หมากแข้ง ได้เห็นว่าโครงการ อพ.สธ.เป็นโครงการที่มีความ
สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น อันจะเป็น
ประโยชน์ในการรักษาสมบัติของแผ่นดินและเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบต.โพธิ์หมากแข้งจึงได้มีการจัดประชุม
ประชาคมตำบลเพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ในการสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ โดยที่ประชุมประชาคมตำบลได้มีมติเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว
เพื่อให้การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอเสนอที่ประชุม
สภาฯเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการสมัครเข้าร่วมโครงการต่อไป รายละเอียด
เยียดประกอบการพิจารณาตามเอกสารที่แนกและขออนุญาต ท่านประธานสภาฯให้
ปลัดอบต.ได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้เข้าใจเพื่อประกอบ
การพิจารณา

ปลัด อบต.

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ใช้คำย่อว่า (อพ.พธ.) เริ่มจากองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีทรงสืบต่องานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมขององค์พระบาทสมเด็จพระ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อเดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. ๒๕๓๕ ทรงมีพระราชดำริกับนายขวัญแก้ว
วัชรโรทัย เลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา
ให้ดำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในประเทศไทย ทรงดำริว่า "การสอนและอบรม-
ให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความ-
ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการ
สอน การอบรมให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตราย
แก่ตนเองจะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียสูงแก่เด็กในระยะยาว"

แนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. มีกิจกรรม
๘ กิจกรรม ที่อยู่ภายใต้ ๓ กรอบการดำเนินงาน และ ๓ ฐานทรัพยากร ได้แก่
(ฐานสาวเจียมจิตร นาครทม)
ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ผู้อำนวยการกิ่งสภา อบต.โพธิ์หมากแข้ง

๑) กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการพัฒนาและด้านการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ทรัพยากรของประเทศ จึงต้องมีการเรียนรู้ทรัพยากรในพื้นที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมที่ปกป้องรักษาไว้ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกป้องพันธุ์กรรมพืช กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมเก็บสำรวจรวบรวมพันธุ์กรรมพืช และกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาพันธุ์กรรมพืช

๒) กรอบการใช้ประโยชน์

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของทรัพยากรต่างๆ ใน อพ.สธ. ทั้งในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศ อพ.สธ. ให้เป็นเอกภาพ สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวพระราชดำริ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์กรรมพืช กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุ์กรรมพืช และกิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช

๓) กรอบการสร้างจิตสำนึก

เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชของประเทศ จนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช และกิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่กับทรัพยากรท้องถิ่น อันหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การประกอบอาชีพ รูปแบบ การดำเนินชีวิต การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในชุมชน จนเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่ชัดเจน ในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชเกิดขึ้นจากการพิจารณาเห็นว่าความสัมพันธ์ของคนที่มีต่อลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ โดยการคิดหาทางนำทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ ปรับวิถีชีวิตของคนให้เข้ากับทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสะสมความรู้และประสบการณ์ในการจัดการกับสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวมาสร้างให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต และ ไม่ทำลายฐานทรัพยากร ซึ่งประกอบด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่น พันธุ์พืชท้องถิ่น การประกอบอาชีพ ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน การใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่น ฐานทรัพยากรเปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติหรือจากการกระทำของมนุษย์ปัจจุบันเริ่มสูญหายคนรุ่นหลังไม่รู้ข้อมูล ขาดการสืบทอด กล่าวคือ โครงการนี้ทำเพื่อหาวิธีปกป้องและใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่น อย่างเหมาะสม ก่อนที่จะดำเนินการต้องรู้ว่าในชุมชน **มีอะไรบ้างที่มีคุณค่า** (**สำเนาถูกต้อง**)
ผู้อำนวยความสะดวกสวัสดิการสังคม

มีอะไรเป็นต้นทุนสำคัญให้ใช้ประโยชน์ ดังนั้น การดำเนินงานต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนเป็นหลักเริ่มจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียน ร่วมมือกันสำรวจข้อมูลฐานทรัพยากร โดยใช้เขตตำบลหรือหมู่บ้านก็ได้ เมื่อได้ข้อมูลแล้วนำมาสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อหาทางนำฐานทรัพยากรท้องถิ่นกลับมาใช้ใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนที่ชัดเจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริม ให้มีการเพิ่มหรือลดการทำลายฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้วยการให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นในอนาคต ในทางปฏิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องขับเคลื่อนกิจกรรมการสำรวจฐานทรัพยากรท้องถิ่น สร้างเครือข่ายการทำงาน สร้างผู้สืบทอดในการพัฒนาฐานทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์ส่งผ่านเรื่องราวข้อมูลฐานทรัพยากรที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ของชุมชน จากอดีตมาสู่คนในปัจจุบัน โดยมีกระบวนการ สำรวจข้อมูล ประเมินสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของฐานทรัพยากรท้องถิ่น วางแผนฟื้นฟูและป้องกันรายการของ ฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่อยู่ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการสูญหาย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน การประชาสัมพันธ์สถานภาพการคงอยู่และแนวทางการจัดการที่ชัดเจนในกับชุมชนให้เข้าใจและการปฏิบัติได้ หรือเป็นการจัดระบบการ ถ่ายทอดให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานโครงการ ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ฐานทรัพยากรท้องถิ่น , กลุ่มที่มีหน้าที่เป็นผู้สืบทอด ในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น และ กลุ่มที่ช่วยสนับสนุน ให้การใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่นทั้งในส่วนของอนุรักษ์และการ พัฒนาไปสู่การสร้างอาชีพเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม รายละเอียดประกอบการพิจารณา ตามเอกสารที่แนก

ประธานสภา

ท่านนายกอบต.โพธิ์หมากแข้ง ได้เสนอที่ประชุมเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมสนอง พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และปลัดอบต.ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการฯ เพื่อให้ท่านสมาชิกได้ทราบและเข้าใจในเบื้องต้นพอสมควรแล้ว มีสมาชิก ท่านใดต้องการอภิปราย สอบถาม ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มี) ประธาน ขอมติที่ประชุม


มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบพร้อมดำเนินการเข้าร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเอกฉันท์ ดังนี้

จำนวนผู้มาประชุม

- เห็นชอบ
- ไม่เห็นชอบ
- งดออกเสียง

สำเนาถูกต้อง ๒๓ คน


๒๓ คน
(นางสาวเจียมจิตร นาศรีทุมคน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

